



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ matchonweekly สำนักข่าวอิศรา เว็บไซต์ thebangkokinsight บ้านเมือง เว็บไซต์ bangkokbiznews เนชั่นทีวี ผวก.ออนไลน์ มติชน แนวหน้า คมชัด ลึก เดลินิวส์ ผวก. รายวัน ไทยรัฐ ผวก. ออนไลน์ เว็บไซต์คมชัด ลึก เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์ matchonweekly สำนักข่าวอิศรา เว็บไซต์ ไทยรัฐ เว็บไซต์oohho line.today thaitribune.org</p> <p>สยามรัฐ เว็บไซต์แนว หน้า เว็บไซต์เดลินิวส์ ผวก.ออนไลน์</p>	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการแบนสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด ว่า ตัวแทน สธ.ในคกก.วัตถุอันตรายเหลือเพียง 2 คน คือ ปลัด สธ. และเลขาธิการ อย. ยืนยันว่าแบนสารเคมีทางการเกษตรทั้ง 3 ตัว ทั้งนี้ ในการประชุมคกก.วัตถุอันตราย จะให้ตัวแทน สธ.เสนอการลงมติอย่างเปิดเผย ยืนยันว่านโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และมีตัวแทนเป็นคกก.วัตถุอันตรายเห็นด้วยที่จะแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิด จึงมั่นใจว่าตัวแทนของกระทรวงต้องลงมติตามนั้น ส่วนการขึ้นป้ายแบนสารเคมีและสนับสนุนการแบนสารเคมีของ รพ.ต่างๆ ทั่วประเทศไม่ได้สั่งการ แต่พอ.รพ.และคนในพื้นที่เห็นควรว่าจะต้องมีการแบน จึงมีการแสดงออก</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว. สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า รมว.อุตสาหกรรม และรมว.เกษตรฯ พุดชัดเจนนโยบายการแบนสารเคมีทางการเกษตรทั้ง 3 ชนิด ในส่วนของ สธ.ได้ขึ้นป้ายหมดแล้วทุกรพ. ทั่วประเทศ ส่วนเรื่องสารทดแทนใช้แทนสารเคมี 3 ชนิดต้องถามก.เกษตรฯ ซึ่งต้องเป็นสิ่งที่ไม่มีผลเสียต่อร่างกาย</p> <p>-นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า สั่งการให้ ปลัด ก.เกษตรฯ หน่วยงานในสังกัดเร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเร่งด่วน 3 เรื่อง เพื่อรองรับการแบนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด ได้แก่ 1.เร่งส่งเสริมการใช้สารชีวภาพชีวภัณฑ์ทดแทน 3 สาร 2.เสนอร่างพ.ร.บ.เกษตรกรรมยั่งยืน ฉบับที่ พ.ศ... ต่อสภาผู้แทนฯ โดยเร็ว ขยายจาก 3 ล้านไร่ เป็น 5 ล้านไร่ในเฟสที่หนึ่ง และ 3.ยกระดับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ซึ่งกำลังพิจารณาจัดตั้งสถาบันเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน</p> <p>-นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม กล่าวว่า รัฐบาลควรประกาศยุติการใช้สารเคมีและหยุดการจำหน่ายทันที นับแต่วันนี้ ครม.มีมติแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิดออกมา</p> <p>-นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า จากการสำรวจข้อมูลโดยมหาวิทยาลัยและสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ทั่วประเทศมีการใช้สารเคมีในแปลงเกษตรร้อยละ 15-20 ส่วนใหญ่เป็น พาราควอตและไกลโฟเซต หากรัฐบาลต้องการยกเลิก 3 สารเคมีกำจัดศัตรูพืช จะมีเกษตรกรจำนวนหนึ่งต้องแบกรับต้นทุนที่อาจเพิ่มขึ้น ดังนั้น มีข้อเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชคลุมดิน หรือจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตร เช่น รถไถ เครื่องตัดหญ้า และสนับสนุนการสร้างอาชีพบริการใหม่ในชุมชน เช่น งานรับจ้างตัดหญ้า เป็นต้น นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ ตัวแทนจากสธ.ได้เปิดเผยผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหาสารตกค้าง ทั้งพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ในพืชผักและผลไม้ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศ พบว่า ในปี 2562 จากการสุ่มตรวจพาราควอต ในผักผลไม้ 168 ตัวอย่าง พบผักร้อยละ 26.6 มีสารตกค้าง โดยร้อยละ 6.2 ตกค้างเกินมาตรฐาน (คะน้า ผักหวาน กะหล่ำปลี ถั่วฝักยาว พริกชี้หนู) ส่วนผลไม้ ร้อยละ 12.5 มีพาราควอตตกค้าง โดยร้อยละ 5 เป็นการตกค้างเกินมาตรฐาน (ส้ม) นอกจากนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ตรวจน้ำจากแหล่งเพาะปลูก ในปี 2560 จาก 10 ตัวอย่าง พบตกค้างในน้ำข้าว 1 ตัวอย่าง ปี 2561 สุ่มผักและผลไม้สดจากตลาดค้าส่ง 10 แห่ง 240 ตัวอย่าง พบคลอร์ไพริฟอสตกค้าง 27 ตัวอย่าง ในจำนวนนี้เกินมาตรฐาน 22 ตัวอย่าง</p> <p>-รพ.เลย ติดป้ายคัดเอาต์ขนาดใหญ่ มีข้อความ "รักโลก รักชีวิต หยุดใช้สารเคมี" สนับสนุนยกเลิกการใช้พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต เพราะส่งผลให้เกิดโรคมะเร็ง โรคเนื้องอก เด็กจะมีการพัฒนาช้า สารพิษตกค้างในผัก ผลไม้ และสัตว์น้ำ พร้อมประกาศเจตนารมณ์หนุนนโยบายรมว.สธ. ก.เกษตรฯ และคณะทำงาน 4 ฝ่าย ที่ลงมติให้แบนตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2562</p> <p>-เสนอข่าว แหล่งข่าวจาก ก.เกษตรฯ เปิดเผยว่า มีอดีตขรก.ระดับสูงของก.เกษตรฯ เป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ของสาร 3 ชนิดมาหลายสิบปี และยังเป็นนายหน้าเจรจาให้ผลประโยชน์กับผู้บริหารในกระทรวง พรรคการเมืองต่างๆ แลกกับการเปิดให้บริษัทข้ามชาติและบริษัทรายใหญ่ในไทยนำเข้าสารเคมีต่างๆ โดยไม่ต้องจ่ายภาษีนำเข้า-ส่งออก และยังมีอดีตข้าราชการก.เกษตรฯ หลายรายเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทค้าสารเคมีข้ามชาติ</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p>บทความ</p> <p>-เสนอบทความว่า ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2561 ที่นายกฯ สั่งการให้ สธ. ก.เกษตรฯ และ ก.อุตสาหกรรม ศึกษารวบรวมข้อมูลสารเคมีทางการเกษตรและผลกระทบเพื่อนำมากำหนดนโยบาย ถึงวันนี้มีความคืบหน้าน้อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้บูรณาการการทำงาน ทำให้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชไปคนละทาง ก่อให้เกิดความสับสนกับสาธารณชน ทั้งที่คกก.ขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ของ สธ. เสนอห้ามใช้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ภายในสิ้นเดือน ธ.ค. 2562 และให้จำกัดการใช้ไกลโฟเซตอย่างเข้มงวดตั้งแต่ 5 เม.ย. 2560 แต่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ เกษมราษฎร์</p> <p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ ทนายทำวิฆามาร</p>	<p>นโยบายรัฐยังไม่ชัดเจนว่าจะให้เลิกใช้หรือไม่ ยิ่งทำให้สาธารณสุขชนกลางแคลงใจยิ่งขึ้นว่าน่าจะมีผลประโยชน์มหาศาลแอบแฝง จึงต้องจับตาดูการประชุม กกก. วัตถุประสงค์ราย 27 ต.ค. นี้</p> <p>-เสนอบทความ ว่า ตัวแปรของการแบนสารเคมีอันตรายอยู่ที่กกก. วัตถุประสงค์ราย ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ 29 คน ในจำนวนนี้มาจากก.เกษตรฯ มากที่สุด แต่แรงกดดันจากสังคมบีบให้ รมว.เกษตรฯ ต้องแสดงความชัดเจนมากขึ้น โดยล่าสุดโพสต์เฟซบุ๊กยืนยันไม่ได้สนับสนุนให้ใช้ แต่ต้องรอดูคนอื่นๆ อาทิ นายประภัตร โพธสุธน และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 2 รมช.เกษตรฯ ว่าคิดเห็นอย่างไร ซึ่งภารกิจครั้งนี้จะทำให้เห็นว่าการผลักดันวาระที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนั้นเป็นไปได้ แม้จุดยืนทางการเมืองของแต่ละฝ่ายแตกต่างกัน</p> <p>-กล่าวว่า พาราควอตเป็นเรื่องสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สร้างฉันทามติได้ง่าย แต่เป็นฉันทมติของคนชั้นกลางในเมือง โดยยังไม่รู้ว่าเกษตรกรตัวจริงคิดอย่างไร และไม่มีใครตอบได้ว่าจะให้เกษตรกรใช้สารใดทดแทน เพราะสารอื่นที่มีพิษภัยน้อยกว่ามีราคาแพงกว่า</p>
<p>เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>เดลินิวส์ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ บ้านเมืองออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>ไอเอ็นเอ็น แนวหน้า</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงความคืบหน้ากัญชาทางการแพทย์ ว่า ได้รับรายงานจาก อย.ว่ากกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษอนุญาตการปลูกกัญชาแล้ว 9 ราย ได้แก่ อภ. ม.รังสิต รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเพลลาเฟลิน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ม.แม่โจ้ร่วมกับกรมการแพทย์ และม.มหาสารคาม และอยู่ระหว่างพิจารณา 2 ราย คือ สภาเกษตรกรลำปาง และม.ศิลปากร ยืนยันว่านโยบายเป็นการใช้กัญชาทางการแพทย์เท่านั้น ซึ่งพรรคภูมิใจไทยนำมาเป็นนโยบาย เพราะเห็นว่ามีความประโยชน์ทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแผนไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สามารถปลูกได้บ้านละ 6 ต้น ในลักษณะการใช้เป็นสมุนไพร</p> <p>ด้าน นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการอย. กล่าวว่า ตั้งแต่ ม.ค. - 4 ต.ค. 2562 อนุญาตผู้ปลูกแล้ว 9 ราย อนุญาตให้สกัด 11 ราย จำหน่าย 368 ราย ครอบครอง 21 ราย นำเข้า 3 ราย เดือน ธ.ค. นี้จะเพิ่มช่องทางในส่วนภูมิภาค โดยให้สสจ. สามารถรับคำขอและเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารและสถานที่ ก่อนส่งเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของกกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษอนุญาตต่อไป สำหรับการผลิตและการกระจายยา ในส่วนของแผนปัจจุบัน ผลิต 31,442 ขวด แยกเป็น รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 24,091 ขวด และ อภ. 7,351 ขวด ส่วนแผนไทย ผลิตรวม 14,580 ของ เป็นตำรับทำลายพระสุเมรุ 9,630 ของ สุขไสยาสน์ 4,950 ของ และน้ำมันกัญชาสูตรเดชา 14,450 ขวด ส่วนการใช้แผนปัจจุบันใช้ 424 ขวด ในรพ.นำร่อง 13 แห่ง แผนไทยใช้ 939 ของ ในรพ.นำร่อง 10 แห่ง</p> <p>สำหรับกัญชา คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบให้กำหนดเมล็ดพันธุ์กัญชาที่จะปลูกได้ต้องมีสาร THC ไม่เกิน 1% และต้นพันธุ์ต้องมีสาร THC ไม่เกิน 1% ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงนามของปลัด สธ. ส่วนร่างกฎกระทรวงผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือครอบครองกัญชา พ.ศ....อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ คาดว่าจะเสนอ รมว.สธ.ภายในพ.ย. นี้ ก่อนเสนอเข้าสู่ครม. ต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 6 และนพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และคณะ ส่งมอบยาสารสกัดกัญชาให้แก่ผู้แทน รพ.ชลบุรี รพ.บางละมุง รพ.ระยอง รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง รพ.แก่ง รพ.ตราด รพ.พระปกเกล้า รพ.สมุทรปราการ รพ.บางพลี รพ.พุทธโสธร รพ.สระแก้ว โดยรพศ./รพท. แห่งละ 300 ขวด และรพท.ขนาดเล็กแห่งละ 200 ขวดต่อแห่ง โดยขอให้เปิดคลินิกพร้อมกัน 28 ต.ค. นี้ และหากเป็นไปได้ให้เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์เดือนละ 2 ครั้ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และนพ.งษ์ชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 1 ติดตามความก้าวหน้าพื้นที่ปลูกกัญชาภาคเหนือ จ.ลำปาง ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสสจ. ลำปาง</p> <p>นพ.มรุต กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย เป็นความร่วมมือด้านการปลูกพืชกัญชาเพื่อส่งผลิตเป็นตำรับยาตามกฎหมาย รวมทั้งการพัฒนาสายพันธุ์กัญชา โดยมีแหล่งปลูกกระจาย 4 ภูมิภาค ภาคเหนือ โดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มี จ.ลำปางเป็นแหล่งปลูกและส่งมอบให้รพ.เด่นชัย จ.แพร่ 2,000 ก.ก. ส่วนความร่วมมือของสถานที่ปลูกในอ.แจ้ห่ม สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติอยู่ระหว่างขออนุญาตปลูกจาก อย.</p> <p>-เสนอข่าว รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน นำ นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิการบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และนายปรีชา ทองคำ รอง ผวจ.สกลนคร ร่วมกิจกรรมส่งมอบใบกัญชาพันธุ์ทางกระรอกให้กับกรมการแพทย์แผนไทยฯ ที่โรงเรียนปลูกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นใบกัญชาที่เก็บในเวลา 03.00 - 06.00 น. ตามสูตรตำรับยาแผนไทย ได้ใบกัญชา 20.71 ก.ก. นำส่งให้กับรพ.พระอาจารย์ฝั้นอาจารโ นำไปผลิตเป็นตำรับยาสุขไสยาสน์ 5,000 ของ ส่งให้รพ. 25 แห่งทั่วประเทศ</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึง นโยบายกัญชาของ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ที่สั่งการให้ กศน.เตรียมจัดทำ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>หลักสูตรเรื่องกัญชา และตั้งข้อสังเกตว่า การจัดการศึกษาของกศน.มีปัญหาเรื่องคุณภาพ จึงควรใช้ระบบของมหาวิทยาลัยจะมั่นใจได้มากกว่า ส่วนการสอนปลูกกัญชาออนไลน์ต้องประเมินถึงผลลัพธ์ที่จะตามมา สิ่งที่ควรผลักดัน คือ การเร่งรัดงานวิจัยและพัฒนาเรื่องกัญชาทางการแพทย์ และส่งเสริมการศึกษาด้านกรรมวิธีการเพาะปลูก สิ่งสำคัญที่สุดคือ ในระหว่างที่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ ควรหยุดสร้างความคาดหวังต่อชาวบ้าน</p>
คมชัดลึก	<p>การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอบทความ ว่า การประชุมคกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562 มีประเด็นที่น่าสนใจ 2 ประเด็น คือ มาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษา และข้อเสนอให้ สธ. สามารถออกประกาศเพิ่มเติมมาตรา 30 (6) เอมิด การส่งเสริมการขายด้วยวิธีแข่งดื่มที่จัดในบ้าน โดยการจัดงานภายในบ้านจะเข้าข่ายเรื่องการตลาดหรือไม่อยู่ที่เจตนากรณี สำหรับมาตรการห้ามขายเหล้าใกล้สถานศึกษาและหอพักตามคำสั่ง คสช. ถือว่าจัดการได้ผลค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ แต่ยังคงมีร้านในรัศมี 300 เมตรในบางพื้นที่ และพบว่าการบังคับใช้กฎหมายในด้านการควบคุมแหล่งจำหน่ายในคำสั่งห้ามตั้งร้าน/ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือใกล้หอพัก ไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง โดยพบว่าในหลายพื้นที่ร้านเหล้าตั้งอยู่บริเวณหอพัก</p>
ไทยรัฐ มติชนออนไลน์	<p>ตรวจเยี่ยม อย.</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร อย. ขอให้เร่งดำเนินการตามกระบวนการ หลักเกณฑ์ และกรอบของกฎหมายให้เร็ว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต การจ้างงาน การค้าขาย หากดำเนินการล่าช้าเมื่อมีปัญหาจะทำให้เกิดความถดถอยของเศรษฐกิจ หากเรื่องใดยังไม่สามารถอนุมัติได้ต้องมีคำอธิบายและคำแนะนำกับผู้ประกอบการ</p> <p>นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวว่า จะเดินหน้าเรื่องการส่งเสริมและยกระดับธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐานสากล และคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่วนการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้งผลิตภัณฑ์สุขภาพได้วางแผนไว้ ดังนี้ 1.จดแจ้งเครื่องสำอาง จากเดิม 3 วัน จะปรับเป็นการจดแจ้งอัตโนมัติ ภายใน พ.ย.นี้ 2.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นยาตำรับ ยาสมุนไพรเดี่ยว ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่กำหนด 100 รายการ จาก 150 วัน จะเป็นระบบอัตโนมัติใน ม.ค. 2563 ส่วนยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ 15 ตำรับ เดิมใช้เวลา 80 วัน ลดเหลือเพียง 1 วัน เริ่ม ต.ค.นี้ 3.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสมุนไพรตามรายชื่อพืชที่ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จะให้เป็นระบบอัตโนมัติ 27 ต.ค.นี้ 4.การเพิ่มฉลากอาหารเพื่อการส่งออก จาก 3 วัน ปรับเป็นอัตโนมัติ เริ่ม 27 ต.ค.นี้ 5.อาหารที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น น้ำดื่ม กาแฟ ครีม อาหารแช่แข็ง ชาสมุนไพร ปรับเป็นอัตโนมัติ พ.ย.นี้ 6.ต่ออายุใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ จาก 3-7 วัน เป็นอัตโนมัติหรือ1วัน พ.ย.นี้ 7.ออกหนังสือรับรองการส่งออกทุกผลิตภัณฑ์ จาก 3-7 วัน เป็นอัตโนมัติหรือ 1 วัน ใน ม.ค. 2563 8.แก้ไขรายละเอียด เช่น ฉลาก ชื่อสถานที่ ที่ตั้ง ขนาดบรรจุ ฯลฯ จาก 5-10 วัน เป็นอัตโนมัติหรือ 1 วัน ใน ม.ค. 2563 และโฆษณา ยา อาหาร เครื่องมือแพทย์ จาก 7 วัน เป็นไม่เกิน 3 วัน ใน ม.ค. 2563</p>
เดลินิวส์	<p>ตรวจเยี่ยมอสม.สมุทรสาคร</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดโครงการเรียนรู้และเยี่ยมชมเสริมพลัง อสม.ชุมชนสร้างสุข โดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต จ.สมุทรสาคร ที่ ร.ร.วัดคลองตันราษฎร์บำรุง ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร มีตัวแทน อสม.สมุทรสาคร 700 คน บุคลากรทางการสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนให้การต้อนรับ</p>
ข่าวสด	<p>โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคซึมเศร้าเป็นการเจ็บป่วยทางจิตใจ ทำให้รู้สึกไม่มีความสุข ซึมเศร้า จิตใจหม่นหมอง หมดความกระตือรือร้น เบื่อหน่าย ซอบอยู่เสียบๆ ท้อแท้ ในผู้สูงอายุมักเกิดจากโรคทางกาย ยา จิตใจและสังคม</p> <p>-นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวว่า ผู้สูงอายุมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าสูงกว่าวัยอื่น ซึ่งอาจมาพบแพทย์ด้วยอาการทางกาย ดังนี้ 1.นอนไม่หลับหรือหลับมากกว่าปกติ 2.ปวดตามจุดต่างๆ หลายจุดพร้อมกัน 3.อ่อนเพลีย 4.มีอาการทางระบบทางเดินอาหาร แต่ตรวจไม่พบความผิดปกติ 5.วิธีการรักษา ได้แก่ การรักษาด้วยยา การรักษาทางด้านจิตใจ ลูกหลานควรเข้าใจและรับฟังเรื่องที่ผู้สูงอายุเล่าให้ฟัง มีความอดทนในการดูแล พุดคุยด้วยท่าทีที่อ่อนโยน รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเอง</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ปรับรากฐานเปลี่ยนฐานคิด	<p>วันสุขภาพจิตโลก</p> <p>-เสนอข่าว วันที่ 10 ต.ค. เป็นวันสุขภาพจิตโลก โดยสถิติขององค์การอนามัยโลก ประเทศไทยมีอัตราการฆ่าตัวตาย 14.4 ต่อแสนประชากร เป็นอันดับที่ 32 ของโลก นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ส่วนใหญ่อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 45 ปี เป็นชาย 80.4% ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตาย ในปี 2561-2562 พบว่าเป็นปัญหาความสัมพันธ์ 53.04% ปัญหาจากสุรา 29% โรคทางกาย 25.7% ปัญหาด้านเศรษฐกิจ19% โรคทางจิต 12% และโรคซึมเศร้า7.8% โดย 5 โรคสำคัญทางจิตเวชที่คนไทยควรรู้ คือ 1.โรคแพนิค 2.โรคซึมเศร้า 3.โรคจิตเภท</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	4.โรคโปลิโอ 5.โรคสมองเสื่อม
เดลินิวส์ คอลัมน์เช็กอัพ กายใจ	<p>ความเครียด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ โฆษกกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ตามปกติความเครียดจะเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งมากระตุ้น การสร้างความสมดุลผ่อนคลายจากความเครียดแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การดูแลความเครียดสำหรับตัวเอง และดูแลความเครียดคนรอบข้าง เมื่อรู้สึกไม่มีความสุข จมอยู่กับความทุกข์ ให้รีบบอกผู้อื่นหรือโทรฯ ปรีกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323</p>
ไทยรัฐ	<p>การรับประทานอาหารหลังกินเจ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การกินเจติดต่อกันหลายวันร่างกายจะปรับระบบการย่อยอาหารจากเนื้อสัตว์มาเป็นพืชผักเป็นหลัก หลังออกเจจึงต้องปรับสภาพร่างกายด้วยการกินอาหารอ่อน ย่อยง่าย ประเภทเนื้อปลา ไข่ นม ผักและผลไม้ให้ครบ 5 หมู่ เลี่ยงอาหารรสจัด ลดหวานมัน เค็ม และอาหารย่อยยากประเภทเนื้อวัว เนื้อหมู เพราะอาจทำให้เกิดอาการท้องอืด จุกเสียด แน่นท้อง และย่อยอาหารได้ไม่ดี หลังจากร่างกายปรับสภาพแล้วสามารถกินอาหารได้ตามปกติ โดยกินอาหารที่ปรุงสะอาด ปลอดภัย และได้คุณค่าโภชนาการครบ 5 หมู่</p>
เว็บคมชัดลึก	<p>ร้องเรียนคนไข้ล้น รพ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จักรวาล จุฑาสงษ์ นพ.สสจ.มุกดาหาร กล่าวถึงกรณีชาวบ้าน อ.คำชะอี ขอให้ผู้มีอำนาจใน สธ. ช่วยปรับปรุงรพ.คำชะอี เนื่องจากมีผู้ป่วยจำนวนมากจนล้นรพ. ต้องนำผู้ป่วยออกมานอนข้างนอก ว่า ไม่เป็นเป็นความจริง รพ.คำชะอีเป็นรพ.ขนาด 30 เตียง ดูแลประชากรประมาณ 40,000 กว่าคน ช่วงเดือนมิ.ย.มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากการระบาดของโรคไข้เลือดออก และช่วงนี้มีไข้หวัด การติดเชื้อทางเดินหายใจ รพ.จึงเสริมเตียงในอาคารหน้าห้องผู้ป่วย มีมุ้ง พัดลม และดูแลปกติเท่ากับผู้ป่วยในห้อง</p> <p>ด้าน นพ.ปรเมนทร์ นิลผาย ผอ.รพ.คำชะอี กล่าวว่า มีห้องพิเศษในการรองรับผู้ป่วย ส่วนผู้ป่วยที่อาการซับซ้อน จะส่งต่อรพ.มุกดาหาร</p>
แนวหน้า	<p>อันตรายจากประทัด</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.อำนาจเจริญ เตือนให้ระวังการบาดเจ็บจากการจุดประทัดในช่วงเทศกาลออกพรรษา ซึ่งทุกปีจะมีเด็กและเยาวชนเข้ารับรักษาในรพ.เป็นจำนวนมาก ขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลบุตรหลานใกล้ชิด</p>
มติชน	<p>ก้าวคนละก้าวช่วย รพ.ภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าว นายโชติณัฐนันท์ เกิดสม รอง ผวจ.พังงา กล่าวว่า กิจกรรมวิ่งการกุศล ก้าวคนละก้าว จ.พังงา จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ที่ภาคใต้ เพื่อหาทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลนนำไปมอบให้กับ 7 รพ.ภาคใต้ คือ รพ.ตรัง รพ.กระบี่ รพ.พังงา รพ.ตะกั่วป่า รพ.วชิระภูเก็ต รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช และ รพ.ยูพราชสายบุรี โดยมี คุณ บอด้ส์แลมร่วมวิ่ง</p>
ผจก.รายวัน 30 องศา	<p>เตือนภาพยนตร์เรื่อง Joker</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข อธิบายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการชมภาพยนตร์ว่า นอกจากความรุนแรง ยังเกิดความเครียดอันตรายหากรับชมโดยไม่มีวิจารณญาณ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้ป่วยซึมเศร้าและผู้ที่อยู่ในสภาพจิตใจอ่อนแอ การเสพสื่อปัจจุบัน ควรเลือกรับข้อมูลและรู้เท่าทัน</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ข่าวสั้น ทันโลก	<p>เหตุรุนแรงในห้องฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว ผบก.ภ.จ.บึงกาฬ ร่วมกับ นพ.สสจ.บึงกาฬ แถลงผลคดี 2 วัยรุ่นบุกรุกทำร้ายคู่อริในห้องฉุกเฉิน รพ.ปากคาด ว่า ตำรวจจับกุมตัวได้แล้ว โดยจะแจ้งข้อหาเพิ่มรวม 6 ข้อหา 1.ร่วมกันใช้กำลังประทุษร้ายผู้อื่นในเวลากลางคืน 2.ร่วมกันทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย 3.ร่วมกันบุกรุกสถานที่ราชการ 4.ร่วมกันขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ 5.ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานตามกฎหมาย และ 6.ร่วมกันทำให้อื่นเกิดความตกใจกลัว ก่อความเดือดร้อนรำคาญ</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>โรคนิ้ว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศิริอนันต์ ประสิทธิ์ นพ.ชำนาญการพิเศษ รพ.ยะลา โฟสดีภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เผยให้เห็นนิ้วจำนวนมากที่ถูกผ่าตัดออกมาจากคนไข้รายหนึ่งที่มีอาการปวดหลังและไตเสื่อม พร้อมทั้งเตือนว่า ควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้วต่อวัน หากไม่ต้องการเป็นโรคนิ้ว</p>
ข่าวสด มติชน	<p>คดีทุจริตคอมพิวเตอร์ ปี 2549</p> <p>-เสนอข่าว คุณหญิงสุรารัตน์ เกยุราพันธุ์ ให้สัมภาษณ์ว่า ศาลปกครองสูงสุดนัดพิจารณาคดีที่ตนขอให้ป.ช.เปิดเผยข้อมูลหลักฐานคดีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สธ. 900 ล้านบาท ซึ่งในช่วงปฏิวัติปี 2549 ถูกป.ช.ตั้งข้อกล่าวหาทุจริตจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และจากการต่อสู้คดี 7 ปีพบว่า มีเอกสารราชการเป็นเท็จจำนวนมาก ได้ใช้สิทธิร้องขอข้อมูลสอบสวน แต่ป.ช.ไม่เปิดเผย จึงยื่นร้องต่อศาลปกครองสูงสุด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ฐานเศรษฐกิจ	<p>บริการแพทย์ทางไกล</p> <p>-เสนอบทความ แนะนำแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นในโครงการ Tele Health ของ ม.นเรศวร ที่ได้ทุนจาก กทปส. ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีช่วยในการพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง (ระยะที่ 2) เพื่อเชื่อมรพ.ทุกแห่ง ขณะนี้มี รพ. เข้าร่วมโครงการแล้ว 289 แห่ง สำหรับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นในเครือข่ายหมอรู้จักคุณ ประกอบด้วย 4 แอปฯ หลัก คือ 1.หมอครอบครัว สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และทีมแพทย์หมอครอบครัว 2.อสม. สำหรับเจ้าหน้าที่ อสม.ใช้เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 3.NUMED ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ เชื่อมโยงระหว่างแพทย์และผู้ป่วย บริหารจัดการข้อมูลจากคลาวด์มายังเซิร์ฟเวอร์ประจำสสจ. 4.HEALTH ประชาชน สำหรับให้ประชาชนติดตามดูแลสุขภาพตนเองผ่านสมาร์ทโฟน</p>

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

